

## ปลา สัตว์มงคลนำโชคลาภ

นำเสนอเมื่อ : 10 ต.ค. 2557

### ปลาเป็นสัตว์มงคล

#### ปลาสัตว์มงคล

เพราะคำว่า ใหญ่ ที่หมายถึงปลา พ้องเสียงกับคำว่า ใหญ่ ที่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ปลาจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง เด็กกับปลา จะหมายถึง “ขอให้อะไรมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จากลูกชายที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น” ปลาคาร์ฟ มาจากคำว่า “หลี่” หมายถึง ผลกำไรหรือประโยชน์ ปลาคาร์ฟ จึงเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาจะได้ผลกำไรหรือประโยชน์จากการทำธุรกิจ



#### ปลาคาร์ฟ

ปลาคาร์ฟ ข้ามข้ามประตูมังกร ปลาหลีฮื้อ หรือหลีอู๋ หมายถึง ความสำเร็จ โดยมีตำนานว่า ปลาหลีฮื้อตัวใดสามารถว่ายมาถึงประตูมังกรที่ปากทางสวรรค์ แล้วกระโดดข้ามไปได้ จะกลายเป็น "ปลามังกร" ซึ่งเป็นคติสอนใจชาวจีนว่า คนจนก็มีสิทธิ์รวยได้ ถ้ามีความมุ่งมั่นและพยายามเหมือนปลาหลีฮื้อ ที่เพียรว่ายน้ำมาจนถึงปากทางสวรรค์ และใช้แรงพยายามสุดชีวิตเพื่อให้เขาประตูมังกรได้สำเร็จ ซึ่งจะไต่เปลี่ยนเป็นปลาที่มีเกียรติยศสง่างาม ถ้าปลาตัวใดกระโดดข้ามไม่ได้ก็ยังคงเป็นปลาหลีฮื้อตามเดิม จึงนิยมใช้ปลาหลีฮื้อแทนคำอวยพรที่ว่า ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิต และให้มีเพียงพอ

ส่วนหนวดปลานั้นเป็นเครื่องหมายของพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ ดอกบัว หมายถึง “ขอจงมีบางสิ่งอยู่ทุกปี” ปลาทอง คำว่าปลาทองในภาษาจีนมีเสียงพ้องกับคำที่หมายถึง “ มีทองล้นหลาม” ปลาทองจึงมักจะเป็นของขวัญสำคัญอีกอย่างที่นิยมมอบให้กันในวันมงคลต่างๆ



## ปลาทอง

ปลาทอง หรือที่ชาวจีนรู้จักในชื่อ "ปลามังกร" นั้นถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง ด้วยรูปร่างลักษณะที่ดูละม้ายคล้ายคลึงกับมังกรในวัฒนธรรมตะวันออก ปลาชนิดนี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภที่ดี ความแข็งแกร่ง อำนาจ และผู้สะกดสิ่งชั่วร้ายในที่อยู่อาศัย หลายคนเชื่อว่าสีของปลามังกรที่มีความสง่างามนั้น เป็นสีเดียวกับบัลลังก์ของฮ่องเต้ (สีเหลือง) ดังนั้นสายพันธุ์ปลาทองอย่าง สายพันธุ์ทองมาเลย (Cross Back Golden) จึงเป็นที่ต้องการและมีราคาสูง

ในบางประเทศทางแถบเอเชีย เช่น จีน ไต้หวัน ฮองกง สิงคโปร์ และมาเลเซีย ปลาทอง มักจะมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ร่ำรวยมากๆ หรือมีอิทธิพล โดยเฉพาะผู้ที่เชื่อว่าการเลี้ยงปลาทองจะทำให้ธุรกิจของเขาเจริญรุ่งเรือง ความเชื่อนี้มาจากการที่น้ำคือแหล่งที่ "พลังชี่" ก่อตัว และปลามังกรจะช่วยเสริมพลังหยางเขาไปนำมาซึ่ง "เชิงชี่" ในสถานที่นั้นๆ หรือโชคระตุนดาวมงคลใดๆ ก็แล้วแต่ที่ปรากฏขึ้นในบ้าน หรือในสำนักงาน ในบางแห่ง เช่น ฮองกง ปลาทองยังเป็นเครื่องแสดงถึงความมั่งคั่ง และสถานะของบุคคลอีกด้วย

ขอบคุณที่มาจาก [http://goldfish-d.blogspot.com/2011/10/blog-post\\_8337.html](http://goldfish-d.blogspot.com/2011/10/blog-post_8337.html)